



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๖๖๐๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทีปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับทราบผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๔(๒)/๒๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วย จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ ผลิตกลูโคส เด็กซ์โทรส ฟรุคโตส ดีซอพิตอล หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนน (๓๒๔๕) หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีประเด็นการเปลี่ยนแปลง คือ การเพิ่มทางเลือกแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙๙๙.๙ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ภายในโครงการโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลังของบริษัทฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเพิ่มทางเลือกแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙๙๙.๙ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ภายในโครงการโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลังของบริษัทฯ และการยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีการก่อสร้างอาคารหรือขยายขอบเขตโครงการเพิ่มเติมรวมทั้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแหล่งกำเนิดและปริมาณมลพิษสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณสุขภาคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทรา เชื้อมลัตร์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๓๙๔ (หญิง)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



ที่ ทส ๑๐๐๙.๓/ ๖๖๐๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับทราบผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง
(ครั้งที่ ๑) ของบริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๓๔(๒)/๒๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง (ครั้งที่ ๑) ของบริษัท พี.เอส.ซี.
สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์โคส เด็กซ์โตรส ฟรุตโตรส ดีซอปีตอล หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
คล้ายคลึงกัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนน (๓๒๔๕) หนองใหญ่-บ่อทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี โดยมีประเด็นการเปลี่ยนแปลง คือ การเพิ่มทางเลือกแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๙๙๙.๙ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ภายในโครงการ
โรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลังของบริษัทฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเพิ่มทางเลือก
แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง
๙๙๙.๙ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ภายในโครงการโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลังของบริษัทฯ
และการยื่นขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีการก่อสร้างอาคารหรือขยายขอบเขตโครงการเพิ่มเติมรวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแหล่งกำเนิดและปริมาณมลพิษสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณสุขภาค
ที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอินทรา เอี่ยมฉัตร)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๔ (ตรงจุด) **รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน**

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th **เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**